



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบของประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการที่ผู้นำบริหารประเทศเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แต่กลับกลายเป็นวาระที่มีแต่ปัญหาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีการให้สัมภาษณ์ว่า จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน และจะมีการเดินทางผ่านฉีดวัคซีนให้ประชาชน ทั้งที่ประชาชนอีกจำนวนมากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้รัฐบาลได้มีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและมีความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้ทำสัญญาไว้กับบริษัท AstraZeneca ในเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งวัคซีนได้ทันตามสัญญา สามารถเปรียบเทียบปรับและเรียกร้องความเสียหายได้อย่างไร และสามารถเปิดให้ประชาชนรับทราบได้หรือไม่

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระลอกที่ 3 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในบางประเทศ ได้ดำเนินการแล้วประมาณ 44% อาทิ ประเทศอังกฤษ ยังได้มีการเลื่อนฉีดวัคซีนไปอีก 1 เดือน การที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศกับคนไทยว่าจะกำหนดการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ซึ่งเป็นการประกาศให้มีความชัดเจนต่อประชาชนคนไทยว่า 4 เดือนต่อจากนี้ รัฐบาลจะดำเนินการทั้งการควบคุมโรคและการฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ซึ่งได้มีการจัดหาวัคซีนต้นทุนหลัก และวัคซีนตัวเลือก การเดินทางไปสู่การเปิดประเทศได้มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และจัดหาซื้อวัคซีนประมาณ 50 ล้านคน หรือ 100 ล้านโดส ซึ่งหากจัดการได้คาดว่าจะเป้าหมายจะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีประกาศ คือ การสร้างขวัญกำลังใจให้คนทั้งประเทศ สำหรับการเดินทางเปิดประเทศจะมีแผนดำเนินการ และคาดว่าจะทยอยประกาศอีกครั้ง และเชื่อมั่นว่ารัฐบาล

และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถควบคุมโรคให้ทั่วถึง ทุกกลุ่มให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ การควบคุมโรคและฉีดวัคซีนไม่ได้สำเร็จจากรัฐบาลฝ่ายเดียวแต่ประชาชนต้องให้ความร่วมมือเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นใหม่ สำหรับการเปิดเผยในสัญญาที่ได้ทำไว้ในบริษัท AstraZeneca ได้มีการเจรจากับ บริษัทฯ หากมีการเปรียบเทียบด้านราคาและคุณภาพ AstraZeneca มีราคาถูกที่สุด แต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเชื่อมั่นว่าบริษัท AstraZeneca สามารถส่งให้คนไทยได้ จำนวน 61 ล้านโดส ต่อไป

1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ประชาชนไม่มีช่องทางการติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง ในการจัดสรรวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาล โดยนายสมณฑล โพธิ์คาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มเกิดความวิตกกังวลและไม่มีช่องทางการติดตามข่าวสารที่ถูกต้องในการจัดสรรวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาล ซึ่งการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชน มีปัญหาหรือไม่และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รัฐบาลมีวิธีการอย่างไรในการจัดสรรให้ครอบคลุมและเป็นไปตามที่รัฐบาลวางแผนไว้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้เตรียมวัคซีนต้นทุนคือแอสตราเซนเนกา ประมาณ 61 ล้านโดส โดยกำหนดให้ซิโนแวคเป็นวัคซีนเสริมหากเกิดการติดขัดจากวัคซีนต้นทุนรัฐบาลจะจัดสรรส่งจากประเทศจีนทันที นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการเจรจาวัคซีนทางเลือกซึ่งอยู่ในขั้นการเจรจาได้แก่ ไฟเซอร์ จอนสันแอนด์จอนสัน โมเดอร์นา ชิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นไปแผนที่รัฐบาลวางไว้คือ มีวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดส ฉีดให้กับคนไทยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่จำนวน 50 ล้านคน โดยวัคซีนแต่ละยี่ห้อหนึ่งจะเป็นไปตามปัจจัยที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้แผนการกระจายวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนไว้ในหมอบรรณบัตรจำนวน 8 ล้านคน จะเป็นกลุ่มที่ได้ฉีดวัคซีนลำดับแรก และได้จัดสรรฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การระบาดของโรค จากนั้น เป็นการจัดลำดับความสำคัญให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มอาชีพเสี่ยง ต่อไป โดยในช่วงแรกมีปัญหาในการเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปบ้างบางส่วน แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีการจัดสรรวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่า 120 วัน จะสามารถเปิดประเทศได้ เนื่องจากวัคซีนกำลังลำเลียงเข้ามาสู่ประเทศ หากวัคซีนมาเต็มจำนวน ตามศักยภาพสามารถฉีดได้ 500,000 โดส ต่อวัน และมีการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนให้อาชีพกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่เตรียมการสำหรับการเปิดประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจ หลักทางการแพทย์ ขอยืนยันว่าการจัดสรรจะเป็นไปด้วยความเป็นธรรม หากมีการลัดคิว ขอให้ทุกคนช่วยตรวจสอบความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และลดการแพร่ระบาดของและควบคุมโรคโควิด-19 ได้ คนไทยทุกคนต้องตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องมีมาตรการป้องกันตนเองเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ปลอดภัยที่สุด

1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ ถาม นายกรัฐมนตรี

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้ต้องสงสัย เพื่อควบคุมตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปนำตัวประชาชน จำนวน 2 คน ในพื้นที่ บ้านตันหยง ตำบลเรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งนำบุคคลผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ไปตรวจร่างกาย ก่อนที่เข้าสู่กระบวนการซักถาม ที่กรมทหารพรานที่ 46 โดยบุคคลทั้งสองให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย ทำให้ผู้ต้องสงสัย เกิดการหวาดผวา ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมมีอาการซึมเศร้า

พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบ ชี้แจงว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาควบคู่ กับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญยึดหลักของสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับในเรื่องของศูนย์ซักถามเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นำไปสู่การติดตาม ของผู้ก่อเหตุความรุนแรง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ยึดถือระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเชิญ ผู้ต้องสงสัยมาซักถามได้แจ้งให้ญาติที่เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่มีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ ดำรวจจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่ซักถาม โดยมีการรับฟังคำสอน ตามหลักศาสนา นอกจากนี้ ภายในศูนย์ซักถามได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด เว้นเฉพาะในส่วนห้องนอนและห้องสุขา พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงห้องละหมาด สถานที่พักผ่อน จัดสถานที่ เล่นกีฬา ทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น ครอบครัวยังสามารถ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าขอดูภาพที่ได้บันทึกไว้ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกิดขึ้น ซึ่งทั้งสองท่าน ที่เป็นผู้ต้องสงสัยของสมาชิกฯ นั้น ทางศูนย์ซักถามได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อมีการสอบถาม ข้อมูลแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจึงได้ปล่อยตัวไป ก่อนที่จะปล่อยตัวได้มีการตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ และได้ส่งมอบผู้ต้องสงสัยให้กับญาติ ซึ่งญาติได้มีการเข้าใจถึงการปฏิบัติ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเยี่ยมผู้ต้องสงสัย หากมีปัญหาตามที่สมาชิก ได้ตั้งกระทู้ถาม จะมีการเยียวยาและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร โดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถาม ดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในการดำเนินคดีในคราวเดียวกัน โดยนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณา ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกขังระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา ยังมีเหตุขัดข้อง ในทางปฏิบัติกรณีที่ถูกขังที่ยังเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย หรือนักโทษที่ถูกคุมขังในคดีแล้ว แต่ยังมีหมายจับ ที่จะต้องถูกดำเนินคดีในคดีอื่นอีกไม่ได้รับการปฏิบัติในทางคดี ให้ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม กล่าวคือยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าบางครั้งผู้ต้องหา จำเลย หรือนักโทษที่ถูกคุมขัง ในเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลหนึ่งและยังมีข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดและปรากฏหมายจับของต่างศาล แต่เจ้าพนักงานสอบสวนกลับไม่ดำเนินการสอบสวนเพื่อสรุปสำนวนคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อสั่งคดีด้วย เหตุขัดข้องว่าการส่งสำนวนคดีต้องนำส่งพร้อมตัวผู้ต้องหา หรือต้องส่งสำนวนฟ้องต่อศาลพร้อมตัวผู้ต้องหา กรณีอัยการสั่งฟ้องเหล่านี้คือ ปัญหาอุปสรรคในตัวบทกฎหมายที่ไม่เป็นการอำนวยความสะดวกยุติธรรม จึงขอเรียนถามว่า

1. รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือข้อกำหนด หรือระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมให้ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่อกรณีตามกระทู้ถามข้างต้นอย่างไร ขอทราบ รายละเอียด

2. รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรสำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้เข้าถึงโอกาสให้พนักงานสอบสวนทำหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้ด้วยอย่างแท้จริง ขอทราบรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า การดำเนินการจะอำนวยความสะดวกยุติธรรม ให้กับผู้ถูกดำเนินคดี ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม มีกองทุนยุติธรรม ที่สำรวจแนวโน้มผู้ถูกกระทำที่ร้องขอว่า เอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือไม่ หากเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิด กองทุนยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่าผู้ต้องหาสามารถยื่นเอกสาร พยานต่าง ๆ ในชั้นต้น ให้กับทนายเพื่อสู้คดีได้ ในระยะต้น โดยยืนยันว่าราชทัณฑ์ไม่ต้องการเพิ่มจำนวนนักโทษในเรือนจำ อีกทั้งการพิจารณาให้ชั้นผู้ต้องขัง จัดทำด้วยความยุติธรรมเพื่อขออภัยโทษให้นักโทษชั้นดีได้ลดโทษและออกจากเรือนจำเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการลด ค่าใช้จ่ายภายในเรือนจำได้อีกด้วย ในส่วนของพนักงานสอบสวนได้มีการกำชับและให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่วางไว้ ยินดีที่จะพิจารณากฎหมายเพิ่มเติมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content Industry) โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถาม ดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพบ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง ตลาดสินค้า OTOP เทศบาลเมือง มุกดาหาร โดยนายอนุรักษ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อไทย

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร โดยนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟยะลา โดยนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอิทธิพล รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การจัดการการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 168

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอนำวาระ (3) รับรองรายงานการประชุม และวาระ (7) เรื่องอื่น ๆ เฉพาะที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

3. รับรองรายงานการประชุม

3.1 รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

- ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

3.2 รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

- ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

- ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ที่ประชุมให้การรับรอง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอนำวาระ (7) เรื่องอื่น ๆ เฉพาะที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ตามลำดับ ดังนี้

7.3 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสินิตย์ เลิศไกร)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์

ที่ประชุมให้การรับรอง

7.5 ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
ที่ประชุมให้การรับรอง

7.6 ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายรณเทพ อนุวัฒน์
ที่ประชุมให้การรับรอง

7.7 ตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายชัยสิทธิ กิตติวิบูลย์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายเถกิง ศักดานุวงศ์
ที่ประชุมให้การรับรอง

7.8 ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายวัชรระ ยาวอหะซัน)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

ที่ประชุมให้การรับรอง

7.9 คณะกรรมการกิจการศาล องค์การอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

ที่ประชุมให้การรับรอง

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยุหะภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

2.2 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน

2.3 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน และคมนาคม ของคณะกรรมการการคมนาคม

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วนให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ระบาดในโคกระบือ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการสะท้อนปัญหาและแสวงหาแนวทางยับยั้งเหี่ยวยา การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน และนำเสนอไปยังรัฐบาลเป็นการเร่งด่วน

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ รัฐบาลควรมีการเหี่ยวยาโคกระบือทุกตัว มีการสนับสนุนยารักษาโรค มิใช่ให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เนื่องจากเกษตรกรขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน เกิดปัญหาการสร้างหนี้นอกระบบ เพราะเกษตรกรต้องจัดหาซื้อยาด้วยตนเอง รัฐบาลควรมุ่งงบประมาณมาเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีมาตรการการฉีดวัคซีนให้กับโค กระบือ สัตวแพทย์ สัตวบาล ต้องร่วมมือศึกษาหาแนวทางการรักษาและเข้าถึงพื้นที่โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ โรคดังกล่าวเริ่มมีการแพร่ระบาดไปยังภาคอื่น ๆ เกิดความกังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดไปยังสัตว์ชนิดอื่นได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรโดยด่วน และต้องลดภาระเบียดเบียนการเหี่ยวยาเนื่องจากเกิดความล่าช้า ต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ควรจัดลำดับความสำคัญ เสนอแนะให้มีการเร่งวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และพัฒนาต่อไปยังสัตว์อื่น ๆ ได้ และถอดบทเรียนการระบาดในครั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอีก พร้อมทั้งเสนอให้มีแก้ปัญหาคือต้นเหตุโดยสร้างพันธกรรมโคกระบือที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้การแพร่ระบาดไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ นอกจากนี้ ปัญหาบุคลากรที่ไม่เพียงพอ เสนอให้ภาครัฐตั้งคณะกรรมการในพื้นที่เพื่อติดตามเฉพาะกิจ อาทิ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ตรวจสอบจำนวนโคกระบือ เพื่อกำหนดระยะห่างในการยับยั้งการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ควรลดขั้นตอนเอกสารราชการในการนำเข้าวัคซีน และควรจัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายโคกระบือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสืบหาต้นตอของการแพร่ระบาด กรมปศุสัตว์ควรจริงจังในการแก้ปัญหาเพราะโรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ ต้องลงพื้นที่เพื่อให้อุปกรณ์และทำความเข้าใจกับเกษตรกร รัฐบาลต้องเร่งรักษาโรคดังกล่าวให้หมดไปให้เร็วที่สุด

ต่อมา นายนิยม เวชกามา ได้กล่าวสรุปว่า ขอให้รัฐบาลนำงบกลางมาจัดการแก้ปัญหาในเบื้องต้น และช่วยเหลือรักษาโคกระบือที่ติดโรคลัมปี สกิน อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งเร่งฉีดวัคซีนให้กับโคกระบือทุกตัว ในด้านการชดเชยที่รัฐจะจ่ายให้เกษตรกรต่อตัวนั้นไม่เพียงพอ หากเปลี่ยนเป็นการให้โค กระบือตัวใหม่แก่เกษตรกรเพื่อทดแทนตัวที่ตายไป ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลรับข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องการรับทราบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาว่า รัฐบาลมีงบกลาง ที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 รายการ อาทิ การป้องกัน การฉีดวัคซีน การฆ่าเชื้อ โรคลัมปี สกินได้แพร่กระจายไปถึง 52 จังหวัด มีโค กระบือ ลัมป่วยกว่า 70,000 ตัว รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีประกาศปิดพรมแดนมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 แต่การสกัดกั้น 100% ภาครัฐไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีการลักลอบนำโค กระบือ เข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ติดเชื้อได้ซึ่งโรคดังกล่าวจะออกอาการเมื่อครบ 7 - 15 วัน เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ปศุสัตว์ได้มีการรักษาโค กระบือ ตามอาการเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง แต่หากมีอาการไข้เกิดขึ้นแล้วจะรักษาให้หายภายใน 3 อาทิตย์ หลังจากนั้นสามารถขายโค กระบือได้ คนสามารถนำมาบริโภคได้และเชื่อดังกล่าวไม่

สามารถติดต่อถึงมนุษย์ได้ แต่ทำให้กระทบถึงตลาดค้าเนื้อ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าซื้อเนื้อโค กระบือ มา
รับประทาน ทั้งนี้จะมีการสนับสนุนให้มีการส่งออกไปยังตลาดประเทศจีนและประเทศเวียดนามที่ยังเชื่อมั่น
คุณภาพของโคขุนจากประเทศไทย โดยการชดเชยหากมีโคที่ตาย อายุต่ำกว่า 6 เดือน ชดเชยให้ 13,000 บาท
สูงกว่า 6 เดือน ชดเชยให้ 22,000 บาท อายุ 1-2 ปี ชดเชยให้ 29,000 บาท 2 ปีขึ้นไป ชดเชยให้ 35,000 บาท
ส่วนการชดเชยกระบือที่ตาย หากอายุต่ำกว่า 6 เดือน ชดเชยให้ 16,000 บาท อายุสูงกว่า 6 เดือน ชดเชยให้
25,000 บาท อายุ 1-2 ปี ชดเชยให้ 34,000 บาท 2 ปีขึ้นไป ชดเชยให้ 41,000 บาท โดยอ้างอิงจากราคาตลาด
และกรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีการเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ หากโค
กระบือที่เสียชีวิต โดยจะต้องมีภาพถ่าย รัฐบาลพร้อมที่จะชดเชยให้ สำหรับวัวชีนที่ได้นำมาจากประเทศตุรกี
แอฟริกา และอียิปต์ ได้ผ่านองค์การอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ โดยให้ปศุสัตว์ทุกจังหวัดจัดทำแผนพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรทำประกันชีวิตให้กับโค กระบือ ตัวละ 400 บาท หากโค กระบือ เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยา
30,000 บาท โดยโอนเงินให้ผ่านบัญชีเกษตรกร

เนื่องจาก สมาชิกฯ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ประธานฯ จึงขอใช้อำนาจตามข้อบังคับ
การประชุมข้อที่ 88 ส่งเรื่องไปให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป
ประธานฯ สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.31 นาฬิกา
